

Thượng Nung, ngày 21 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA NĂM 2021

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Đặc điểm tình hình

Thượng Nung là xã miền núi cách trung tâm huyện Võ Nhai 40 km. Phía Bắc giáp xã Sảng Mộc, phía tây giáp xã Thần Sa, phía nam giáp xã Cúc Đường, phía đông giáp xã Vũ Chấn.

Tổng diện tích tự nhiên là 4.384,12 ha, địa bàn xã được chia làm 7 xóm. Trong đó có 3 xóm vùng cao là Lũng Luông, Lũng Hoài và Lũng Cà là nơi tập trung nhiều hộ gia đình dân tộc Mông. Thượng Nung có 571 hộ với 2.552 nhân khẩu, gồm 6 dân tộc anh em sinh sống. Dân cư sống không tập trung, trình độ văn hóa dân trí không đồng đều. Thượng Nung là xã có trên 85% dân số làm nông nghiệp, cơ sở hạ tầng tuy có sự phát triển nhưng còn chậm, giao thông đi lại một số điểm còn khó khăn. Phong trào “TĐĐKXDĐSVH” được triển khai đến cơ sở với 5 nội dung phong trào và các phong trào cụ thể đã góp phần nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa; làng văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

2. Công tác chỉ đạo, triển khai phong trào

a) Hoạt động của ban chỉ đạo cấp xã

Để thực hiện tốt trong công tác Phong trào “TĐĐKXDĐSVH” tại địa phương, Ban Chỉ đạo Phong trào “TĐĐKXDĐSVH” xã Thượng Nung đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đưa chỉ tiêu thực hiện danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Làng văn hóa”; “Cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa” vào nội dung của Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã hàng năm.

Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo đã ban hành Kế hoạch số 132/KH-BCĐ ngày 09/3/2021 về việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời

sống văn hóa” trên địa bàn xã Thượng Nung năm 2021 xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm.

b) Công tác tuyên truyền

Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân được tiến hành thường xuyên thông qua các hình thức hội họp, bàn bạc dân chủ, tuyên truyền với nhiều nội dung phong phú về xây dựng khu dân cư văn hóa, thiết chế văn hóa, các hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng, việc xây dựng hương ước, quy ước, gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến trong phong trào.

Thực hiện treo: 03 băng zôn.

Lồng ghép 07 buổi tuyên truyền thông qua các buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật với 500 lượt người tham dự.

c) Việc bố trí, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào.

Công tác quản lý và sử dụng kinh phí của phong trào đúng quy định. Hàng năm Ngân sách xã cấp cho BCD xã 7 triệu đồng, kinh phí được sử dụng để in ấn các biểu mẫu, tài liệu và khen thưởng các hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO

1. Kết quả thực hiện 5 nội dung của phong trào

1.1. Đoàn kết giúp nhau “xóa đói, giảm nghèo”,

Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện, cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình giảm nghèo, sự giúp đỡ trực tiếp từ cộng đồng, đã có cách làm thiết thực như: Giúp đỡ ngày công, con giống, giúp đỡ về vốn, về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, giới thiệu việc làm... đã góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống: Tổng số hộ nghèo đầu năm: 177 hộ, tỷ lệ 30,99% giảm 25 hộ, 4,55% so với năm 2020. Tổng số hộ cận nghèo: 78 hộ, tỷ lệ 13,55% giảm 1,57% so với năm 2020 (trong đó thoát nghèo 33 hộ, phát sinh 24 hộ).

Thực hiện tuần cao điểm tết vì người nghèo năm 2021, UBND xã đã tiếp nhận 296 suất quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo và hộ cận nghèo, học sinh nghèo với tổng số tiền 136.950.000đ.

Nhân dịp tết nguyên đán Tân Sửu 2021, Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ xã tổ chức thăm hỏi động viên cho 22 đối tượng gia đình chính sách với số tiền 6.600.000 đồng và trao 03 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 1.500.000đ.

Ban tuyên giáo tỉnh ủy hỗ trợ 15.000.000đ cho gia đình ông Lý A Dinh là người có công thuộc hộ nghèo

Công tác trợ cấp xã hội được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng đối tượng.

Công tác cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em, DTTS, người kinh sống trên địa bàn xã được thực hiện theo quy định của Nhà nước.

1.2. Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật.

Thực hiện công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân nhận thức rõ nhiệm vụ xây dựng và phát triển đời sống văn hoá cơ sở là sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và toàn dân. Vận động nhân dân tích cực xây dựng gia đình văn hóa, xóm, tổ dân phố thực hiện nếp sống văn hoá xoá bỏ các tập tục lạc hậu tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, phù hợp với quy định nếp sống văn hóa mới.

1.3. Xây dựng môi trường văn hóa.

Môi trường văn hóa có vai trò quan trọng đối với đời sống con người. Xây dựng môi trường văn hoá được thực hiện từ việc xây dựng gia đình, cộng đồng dân cư văn hoá đến xây dựng nếp sống văn minh; xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hoá, đẩy mạnh hoạt động phong trào văn hoá, văn nghệ góp phần nâng cao chất lượng phong trào ở địa phương.

*** Về việc cưới:**

Việc cưới thực hiện theo nếp sống văn hóa mới được tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể nhân dân, đặc biệt là việc tuyên truyền người dân tổ chức đám cưới chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn. Năm 2021 (tính đến thời điểm báo cáo) toàn xã có 11 đám cưới thực hiện theo nếp sống văn hóa mới, không có đám cưới vi phạm.

*** Về việc tang:**

Thực hiện quy định về nếp sống văn minh, việc tổ chức ma chay cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Nhân dân các dân tộc trên địa xã đã có ý thức chấp hành những quy định tổ chức tang ma theo quy ước, hương ước xóm. Tổ chức các hội hiếu để giúp đỡ các gia đình tổ chức tang lễ. Thực hiện tiết kiệm phù hợp trong việc tang, chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Năm 2021 (tính đến thời điểm báo cáo) toàn xã có 03 đám tang thực hiện đảm bảo theo nếp sống văn hóa mới, không có đám tang vi phạm.

*** Hương ước quy ước:** Thực hiện 7/7 xóm đã có quy ước, hương ước được UBND huyện phê duyệt.

1.4. Xây dựng các thiết chế văn hóa – thể thao.

Đến cuối năm 2021, toàn xã có 7/7 xóm xây dựng Nhà Văn hóa đạt chuẩn, 01 Nhà văn hóa xã. Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ hoạt động văn hóa và thể thao ở cơ sở từng bước được xây dựng.

1.5. Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh

Xây dựng tư tưởng, chính trị lành mạnh luôn được triển khai, tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đối với người dân xây dựng tư tưởng, chính trị lành mạnh được thực hiện qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của người dân về thực hiện theo quy định của pháp luật. Thông qua các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã từng bước nâng cao ý thức sống và làm việc theo

Hiến pháp và pháp luật của cán bộ và nhân dân. Góp phần tích cực trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống, tăng cường trách nhiệm, nghĩa vụ của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, phát huy tính dân chủ và sự tham gia của tầng lớp nhân dân vào việc quản lý Nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật; từng bước đẩy lùi vi phạm pháp luật, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp; hạn chế tranh chấp dân sự và các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Kết quả thực hiện 7 phong trào

2.1. Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”

Phong trào thi đua xây dựng “Gia đình văn hóa” được triển khai đồng bộ. Trong năm, Ban công tác mặt trận các xóm phối hợp với trường xóm tuyên truyền, vận động các hộ gia đình đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa đạt 93.79 % tổng số hộ dân trên địa bàn.

+ Tổng số hộ trên địa bàn xã là: 516 hộ.

+ Tổng số đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa”: 489 hộ.

+ Số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” là: 426 hộ đạt 82.56 % so với tổng số hộ toàn xã (giảm 3.27 % so với năm 2020); đạt 87.11 % so với tổng số hộ đăng ký.

+ 12 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc đạt danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục (2019 – 2021).

2.2. Phong trào xây dựng “làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Ngay từ đầu năm, 7/7 xóm trên địa bàn xã đã đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Áp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” hàng năm và tổ chức thực hiện tốt các tiêu chuẩn theo quy định trong năm 2021. Kết quả đạt được như sau:

+ Tổng số xóm trên địa bàn xã là: 7 xóm

+ Tổng số đăng ký: 7 xóm

+ Số xóm đạt tiêu chuẩn văn hoá năm 2021 là: 7 xóm, đạt 100% so với tổng số xóm toàn xã.

2.3. Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”.

+ Tổng số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn xã là: 6.

+ Tổng số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký: 6.

+ Số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá năm 2021 là: 6 cơ quan, đơn vị, đạt 100% so với tổng số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn xã và đăng ký.

2.4. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện các nội dung của cuộc vận động gắn với thực hiện các phong trào như: Phong trào “Võ Nhai chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, mại dâm, ma túy”, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường,...

Tuyên truyền vận động cán bộ công chức và nhân dân tham gia đóng góp, hiến đất, hiến công để xây dựng các công trình: đường giao thông, nhà văn hóa, kênh mương thủy lợi.

2.5. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác hồ vĩ đại”

Trong năm 2021, phong trào thể dục thể thao có nhiều chuyển biến tích cực, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Nhiều giải thể thao được tổ chức trong năm.

- Tổ chức thành công Giải thể thao môn bóng chuyền hơi: Gồm 17 đội tham gia thi đấu (07 đội nữ, 10 đội nam); Môn thi đấu Giải Việt dã năm 2021. Các môn thể thao được thực hiện trong chương trình đại hội TDTT xã Thượng Nung lần thứ VI năm 2021: Thu hút đông đảo bà con nhân dân tham gia.

Bên cạnh các giải thể thao do UBND xã tổ chức, các cơ sở xóm đã tổ chức các hoạt động thể dục thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn phù hợp với điều kiện địa phương như bóng chuyền hơi nam, nữ...

2.6. Phong trào “Học tập, lao động, sáng tạo”.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức không ngừng học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ chính trị, đạo đức lối sống.

Đối với nhân dân ở nông thôn thi đua làm kinh tế giỏi, nhân dân chăm chỉ, cần cù, khai thác những tiềm năng sẵn có của địa phương để vươn lên làm giàu chính đáng, làm cho bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi.

2.7. Phong trào “Xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến”.

Phong trào “Xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến” là công tác trọng tâm của phong trào thi đua, mang đậm tính nhân văn và xã hội sâu sắc nên được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, sự phối hợp hiệu quả của UBMTTQ xã và các tổ chức đoàn thể; đặc biệt là sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong xã.

Phong trào “Xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến” cùng với các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức phát động hàng năm, điển hình như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến đã được biểu dương kịp thời.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

1. Khó khăn, hạn chế.

- Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào "TĐĐKXDĐSVH" ở các cấp tuy có bước phát triển nhưng chưa đồng đều. Phong trào phát triển chưa thường xuyên, chưa ổn định, phong trào chưa có chiều sâu, sự phối hợp giữa các ban ngành vẫn còn có hạn chế, chưa đồng bộ.

- Việc xây dựng các điển hình tiên tiến chưa thật sự được quan tâm đúng mức, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa có nơi chất lượng chưa cao. Sự tham gia thực hiện phong trào của các tầng lớp nhân dân ở cơ sở chưa đồng đều, chưa có tính tự giác, còn chậm ở một bộ phận nhân dân, vai trò của trường ban công tác mặt trận, trưởng xóm, người cao tuổi... chưa được phát huy triệt để. Vì vậy chưa khơi dậy được sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết thống nhất trong nhân dân.

- Tác động và hiệu quả của phong trào đến thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa của địa phương còn hạn chế, chưa có sự thuyết phục, phong trào có xu hướng dần trải, lệ thuộc vào kinh tế, xã hội của địa phương, chưa khai thác được nhân tố con người trong quá trình thực hiện.

- Chưa thực hiện tốt công tác truyền thông về Phong trào, nhất là trong điều kiện truyền thông phát triển dưới nhiều hình thức và sức lan tỏa ngày càng mạnh của mạng xã hội, phương thức truyền thông về Phong trào hiện nay còn nhiều hạn chế so với yêu cầu thực tế, nhất là trong thời kỳ truyền thông đa phương tiện phát triển nhanh chóng.

- Công tác triển khai kế hoạch thực hiện phong trào có thực hiện nhưng chưa tiến hành kiểm tra đôn đốc chưa thường xuyên liên tục, chưa đánh giá mức độ đạt được của từng nội dung của phong trào trong năm.

2. Nguyên nhân

- Nhận thức về mục đích, ý nghĩa của Phong trào ở một số cơ sở xóm, cơ quan còn phiến diện, chưa thấy được trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thực hiện Phong trào; chưa gắn kết tốt hơn giữa xây dựng Phong trào với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh ở cộng đồng dân cư; giữa Phong trào với xây dựng đạo đức công vụ và môi trường làm việc văn minh... nên kết quả Phong trào chưa thực chất, chưa phản ánh đúng chất lượng xây dựng đời sống văn hóa.

- Tác động đa chiều của hội nhập văn hóa đã tác động tiêu cực đến chủ thể văn hóa, làm cho Phong trào chưa phát huy được giá trị tốt đẹp trong đời sống gia đình, cộng đồng và xã hội.

- Kinh phí đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa của địa phương còn hạn chế, công tác xã hội hóa, kêu gọi sự hỗ trợ đóng góp kinh phí xây dựng các thiết

chế văn hóa còn gặp khó khăn, kinh phí dành cho tổ chức hoạt động của nhà văn hóa xóm chưa đáp ứng được yêu cầu.

3. Bài học kinh nghiệm.

- Củng cố, nâng cao nhận thức của các cấp Ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của phong trào.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tự giác tích cực tham gia hưởng ứng; Tăng cường công tác chỉ đạo của các cấp các ngành, đoàn thể, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong chỉ đạo. Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

- Kiện toàn và nâng cao hiệu quả của Ban Chỉ đạo, tăng cường công tác đánh giá theo định kỳ, tổ chức sơ kết, tổng kết đúc rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, y tế và giáo dục.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

1. Phương hướng.

1.1. Xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ công tác phối hợp với ban ngành, đoàn thể, các cơ sở xóm thực hiện tốt Phong trào TĐKXDĐSVH. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm.

1.2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện phong trào và nâng cao chất lượng thực hiện tiêu chí văn hóa trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

1.3. Đẩy mạnh tuyên truyền về các nội dung thực hiện phong trào theo Kế hoạch số 1386/KH-UBND ngày 29/6/2017 của UBND huyện Võ Nhai về việc triển khai thực hiện Đề án truyền thông về phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Võ Nhai đến năm 2021, tầm nhìn đến năm 2030. Chú trọng truyền thông và nêu gương các điển hình tiên tiến. Đặc biệt phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của mỗi đảng viên, người lãnh đạo, vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng trong việc tự quản, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ nhân dân với nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”.

1.4. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, công bằng việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa theo đúng quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ để nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa. Phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư.

1.5. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt động của Phong trào; tạo mọi điều kiện cần thiết để nhân dân chủ động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, phát triển và nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở. Phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến và phát huy hiệu quả các danh hiệu văn hóa; có cách nghĩ, cách làm tích cực, sáng tạo; kịp thời bổ sung những giải pháp đặc thù trong quá trình thực hiện Phong trào phù hợp với thực tiễn vùng, miền.

1.6. Cấp ủy, chính quyền địa phương ưu tiên dành nguồn lực và thời gian cho việc thực hiện Phong trào nói riêng và phát triển văn hóa nói chung.

2. Nhiệm vụ.

- Mục tiêu phấn đấu năm 2022:

+ Số gia đình đạt gia đình văn hoá: đạt 95 %

+ Số xóm văn hóa là: 7 / 7 xóm đạt 100%

+ Cơ quan văn hóa đạt chuẩn là: 6/6 đạt 100%

+ Xây dựng sân thể thao các xóm Trung Thành, Tân Thành, Lục Thành, An Thành.

V. KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT

1. Công tác lãnh đạo chỉ đạo

Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo xã. Phát huy trách nhiệm và hiệu quả hoạt động và phối hợp hoạt động của các cơ quan, ban ngành đoàn thể, các thành viên Ban Chỉ đạo được phân công phụ trách, hướng dẫn thực hiện các nội dung của phong trào. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai tổ chức phong trào. Tổ chức xét công nhận các danh hiệu văn hóa đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đúng quy trình.

Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng. Kịp thời biểu dương khen thưởng cán nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào. Coi trọng bồi dưỡng các nhân tố mới, nhân rộng những điển hình tiên tiến.

2. Tăng cường hoạt động truyền thông

Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào với các hình thức phong phú, đa dạng; góp phần củng cố, nâng cao nhận thức về Phong trào và trách nhiệm thực hiện Phong trào của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội về nội dung, ý nghĩa thiết thực của Phong trào nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa trong gia đình, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào; thông tin, tuyên truyền về thực hiện các phong trào xây dựng: “Người tốt, việc tốt”; “Gia đình văn hóa”; “Làng văn hóa” và tương

đương; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

Tổ chức thông tin, tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về những điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Phong trào: “Gia đình văn hóa” tiêu biểu; “Làng văn hóa” tiêu biểu; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tiêu biểu trên địa bàn xã. Xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên về Phong trào trong Ban Chỉ đạo xã, đặc biệt là tại các cơ sở xóm trong đó Trưởng ban công tác mặt trận làm đầu mối cung cấp và tiếp nhận thông tin, nội dung tuyên truyền về Phong trào; định hướng, kết nối các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào trên địa bàn.

Phần thứ hai

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG

1. Thực hiện Quyết định 1610/QĐ-TTg ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2021.

UBND xã đã ban hành ban hành Kế hoạch hàng năm về việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thông qua Phong trào, các mục tiêu đã được cụ thể hóa trong từng kế hoạch triển khai hàng năm, Việc cụ thể hóa các mục tiêu với phương châm dễ nhớ, dễ làm, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, bản sắc văn hóa của địa phương, đã góp phần nâng cao chất lượng xây dựng, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, cơ quan, đơn vị văn hóa...

2. Triển khai Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng 2021”:

Trong những năm qua địa phương, tổ chức đoàn thể trong xã luôn quan tâm thực hiện với giải pháp đồng bộ nhằm từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của Nhân dân ở xã. Việc thực hiện tốt tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới cũng đã góp phần quan trọng vào việc cải thiện bộ mặt nông thôn nói chung và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cho người dân nông thôn nói riêng như: Tệ nạn xã hội, việc tàng trữ, sử dụng sản phẩm văn hóa có nội dung xấu được loại ra khỏi đời sống cộng đồng nông thôn; ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường và thực hiện nếp sống vệ sinh trong mỗi cộng đồng dân cư ngày càng nâng cao...

3. Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở giai đoạn 2013 – 2021, định hướng đến năm 2030.

Những năm qua, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở trên địa xã ngày càng được mở rộng, phát triển. Cơ sở vật chất phục vụ văn hóa, thể thao ngày càng được nâng cấp.

4. Việc kiện toàn BCD, quy chế tổ chức và hoạt động.

Ban chỉ đạo xã Thượng Nung đã ban hành các văn bản kiện toàn Ban chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phong trào như:

Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND xã Thượng Nung về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” xã Thượng Nung;

Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND xã Thượng Nung về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” xã Thượng Nung;

Thông báo số 146/TB-BCĐ ngày 10/3/2021 của BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” xã Thượng Nung về việc Phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” xã Thượng Nung.

Thông báo số 554/TB-BCĐ ngày 24/9/2021 của BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” xã Thượng Nung về việc Phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” xã Thượng Nung.

5. Giải pháp, kiến nghị, đề xuất nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện phong trào

- Củng cố, nâng cao nhận thức của các cấp Ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của phong trào.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tự giác tích cực tham gia hưởng ứng; Tăng cường công tác chỉ đạo của các cấp các ngành, đoàn thể, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong chỉ đạo. Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

- Kiện toàn và nâng cao hiệu quả của Ban Chỉ đạo, tăng cường công tác đánh giá theo định kỳ, tổ chức sơ kết, tổng kết đúc rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hoá các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao.

6. Giải pháp, kiến nghị đề xuất nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện Phong trào.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân nhận thức rõ nhiệm vụ xây dựng và phát triển đời sống văn hoá cơ sở là sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và toàn dân. Vận động nhân dân tích cực xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, thực hiện nếp sống văn hoá xoá bỏ các tập tục lạc hậu tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hoá phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, phù hợp với quy định nếp sống văn hóa mới.

- Tổ chức rà soát, bổ sung sửa đổi nội dung hương ước quy ước của cơ sở xóm theo Quyết định 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Qua đó phát huy vai trò tự

quản của cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp; hạn chế và từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư. Tổ chức thông tin, tuyên truyền nội dung của hương ước, quy ước trong các buổi sinh hoạt tập thể tại cơ sở. Thực hiện nghiêm túc hương ước, quy ước tại nhà văn hóa xóm.

- Tuyên truyền, phát động các hộ gia đình, cơ sở xóm đăng ký thi đua xây dựng Gia đình văn hóa, Làng văn hóa theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ.

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đăng ký thi đua Cơ quan, Đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá theo Hướng dẫn số 3337/HD-BVHTTDL-TLĐ ngày 10/8/2015 của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam triển khai thực hiện một số nội dung của Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Trên đây là báo cáo tổng kết phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*” năm 2021 của Ban Chỉ đạo phong trào “*TĐĐKXDĐSVH*” xã Thượng Nung./.

Nơi nhận:

- Phòng VH TT;
- TT Đảng ủy, HĐND;
- Đ/c chủ tịch, PCT UBND xã;
- Các đ/c thành viên BCĐ xã;
- Lưu: Vp.

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
Lương Thị Mỹ Chải